



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2559

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยกำหนดการคัดเลือกในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่มีกรณีขยับบัญชี

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง 31 เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย และลำดับที่ 32 ถึง 35 (สำรอง) ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และเข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 ณ หน่วย Cluster ที่ 10-11 จ.อุดรธานี (หน่วยพัฒนา)
2. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง 31 และลำดับที่ 32 ถึง 35 (สำรอง) มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
3. กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือมารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษา ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
4. ให้ผู้ได้ลำดับที่ดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษา ก่อน หากเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
5. การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งเดียว ไม่มีการขยับบัญชี

หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทั้งนี้ หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559



(นายรอง ปัญสังกา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย

หมายเหตุ : คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม